

Số: 153/BC-HĐND

Thanh Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp (Thứ 3, Thứ 5) của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021-2022

Thực hiện kế hoạch số 121/KH-HĐND ngày 11/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021-2022. Từ ngày 07/11/2022 đến 22/11/2022; Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân đã tiến hành giám sát đối với UBND và các cơ quan cấp huyện, khảo sát thực tế đến các đơn vị xã, thị trấn. Qua xem xét các báo cáo và giám sát trực tiếp, Đoàn giám sát đánh giá kết quả việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021-2022 tại các đơn vị như sau:

I. Tình hình chung

Trước kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp nhận 21 ý kiến kiến nghị của cử tri do các Tổ Đại biểu HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện gửi đến. Trước kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 42 ý kiến kiến nghị của cử tri do các Tổ Đại biểu HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN tổng hợp gửi đến, Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến UBND huyện và các cơ quan liên quan cấp huyện xem xét và thực hiện việc trả lời các ý kiến kiến nghị tại kỳ họp. Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND đã giao cho các Tổ Đại biểu HĐND huyện báo cáo trước cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri đúng theo luật định.

Qua trả lời của các cơ quan cấp huyện và ý kiến giải trình của Chủ tịch UBND huyện, HĐND đã thống nhất thông qua các nội dung được giải trình. Giao cho Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và Tổ Đại biểu HĐND huyện theo dõi giám sát kết quả thực hiện (trong đó có 20 kiến nghị được các ngành chức năng trả lời có xác định thời gian thực hiện trong năm 2022).

II. Kết quả thực hiện việc giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Phòng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Điện lực, Bru điện huyện.

Qua một năm thực hiện các kiến nghị của cử tri, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn có sự quan tâm tập trung thực hiện việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp (thứ 3, thứ 5) năm 2021-2022 của Hội đồng nhân dân huyện Khoá XII với tinh thần trách nhiệm cao. Có 11/20 ý kiến kiến nghị mang tính bức xúc được các cơ quan, đơn vị trả lời cử tri tại 2 kỳ họp, đã được

thực hiện hoàn thành, đáp ứng được yêu cầu bức xúc của cử tri đặt ra; 01 kiến nghị sẽ thực hiện vào cuối năm 2022, 03 kiến nghị đang được các ngành chuẩn bị các bước thủ tục để triển khai thực hiện vào năm 2023; 02 ý kiến kiến nghị được địa phương xác định đến thời điểm hiện nay không còn bức xúc; 03 ý kiến chưa được thực hiện do phải thực hiện theo lộ trình. Cụ thể:

1.1. Về điện:

- Kết quả khắc phục đường dây võng thấp khu vực áp 21 và áp Tân Lợi, xã Thạnh Tân: Điện lực huyện đã phối hợp cùng địa phương kiểm tra, tiến hành phát quang các vị trí dọc đường dây đảm bảo an toàn lưới điện. Đầu tư kéo mới 283m đường dây hạ thế với kinh phí 150 triệu đồng khắc phục đường dây võng thấp khu vực áp Tân Lợi, hoàn thành đầu tháng 11/2022.

- Về kiến nghị hạ thế điện khu vực kênh Cái trầu, áp Tân Phước, xã Thạnh Tân (Khu vực từ nhà thờ Sa keo đến Cầu trắng: Điện lực Thạnh Trị đã thực hiện công trình cải tạo và phát triển lưới điện cấp điện cho xã Nông thôn mới khu vực huyện Thạnh Trị, đã kéo mới 2,49km đường dây hạ thế để xử lý lưới điện hạ thế theo kiến nghị của cử tri áp Tân Phước, hoàn thành cuối tháng 8/2022.

- Kết quả khắc phục đường dây điện đã xuống cấp tuyến từ nhà 7 Kiềm đến nhà Út Phước, áp 13, xã Châu Hưng: Điện lực đã thi công hoàn thành 9 trụ điện, kéo đường dây hạ thế dài 400m thuộc trạm Tràm Kiến 4, di dời các công tơ gửi của người dân về vị trí trụ mới, hỗ trợ xử lý nhánh dây mất an toàn và xóa cầu phụ 3 hộ theo kiến nghị của cử tri.

- Việc khắc phục đường dây xuống cấp tuyến cặp sông áp 3 (Trạm thủy lợi – Trung tâm y tế huyện), thị trấn Phú Lộc: Điện lực đã thi công hoàn thành công trình, dựng 14 trụ điện và kéo đường dây hạ thế dài 525m thuộc trạm Phú Lộc 5, di dời công tơ gửi của các hộ dân về vị trí trụ mới, hỗ trợ xử lý dây nhánh mất an toàn, thực hiện xóa cầu phụ 3 hộ theo kiến nghị của cử tri.

- Riêng ý kiến kiến nghị khắc phục 2 tuyến đường dây điện thuộc áp 22, xã Vĩnh Thành khu vực từ nhà ông Quốc đến nhà Ông Trung, từ nhà ông Cường đến nhà Út Em: Khu vực này có 2 hộ dân lắp đặt điện kế tại trụ cuối lưới điện Trạm biến áp Kinh Ông Cò và 4 hộ dân lắp đặt điện kế tại trụ cuối lưới điện thuộc trạm biến áp Kinh Lò than. Qua khảo sát thực tế, Thường trực HĐND nhận thấy rằng để thực hiện kiến nghị này, ngành điện gặp khó khăn không thể thực hiện được do suất đầu tư quá lớn (Khoảng 200 triệu đồng chỉ phục vụ 6 hộ sử dụng điện). Để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện của người dân, Điện lực huyện và UBND xã Vĩnh Thành cần phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân phát quang, sửa chữa các trụ do người dân dựng tạm, không để xảy ra sự cố về điện.

1.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông:

- Tình hình thực hiện việc sửa chữa Cầu thanh niên và Lộ từ chùa Tuân tức mới đến Trường học Trung Thống, xã Tuân Tức: Hiện nay, UBND xã Tuân Tức đã sử dụng nguồn kinh phí địa phương sửa chữa xong mặt cầu Thanh niên, phục vụ tốt việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là sửa chữa tạm thời để khắc phục khó khăn trước

mất, về lâu dài, cây cầu này vẫn cần được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo giao thông đi lại an toàn hơn.

Riêng Lộ Từ chùa Tuân Tức mới đến Trường học ấp Trung Thống, đến nay chưa triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng cần bố trí nguồn vốn sớm thực hiện nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ này vì hiện nay, tuyến lộ đang xuống cấp trầm trọng, rất khó khăn cho giao thông đi lại của người dân.

- Xây dựng Cầu khu dân cư ấp Trà Do, xã Lâm Kiết: Đối với cây cầu khu dân cư ấp Trà Do: qua báo cáo của UBND xã, cây cầu này được xây dựng năm 2016 và đến nay vẫn còn đảm bảo phục vụ tốt cho giao thông đi lại. Bên cạnh đó, năm 2019, thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tuyến lộ bên sông ấp Trà Do đã được xây dựng mặt lộ 2,2m, hiện nay đang khảo sát tiếp tục mở rộng mặt lộ 3m, nên khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng tốt giao thông đi lại của người dân, vì vậy UBND xã xác định việc sửa chữa cây cầu Trà Do không còn bức xúc nữa, UBND xã sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền giải thích để cử tri thông hiểu.

- Việc sửa chữa đường từ nhà bà Trịnh Thị Nuôi, xã Lâm Kiết đến giáp ranh xã Thạnh Phú: Phòng Kinh tế-Hạ tầng đã phối hợp với UBND xã khảo sát thực tế tuyến đường dài 1.800m, rộng 5m, khối toán khoản 400 triệu đồng. Hiện nay, Đảng ủy-UBND xã Lâm Kiết đã vận động người dân và 2 Doanh nghiệp tại địa phương (Doanh nghiệp Hoàng Ánh và Lâm Thanh Tân) đóng góp kinh phí và đứng ra tự thi công sửa chữa, dưới sự giám sát của UBND xã. Dự kiến thực hiện vào tháng 12/2022.

- Xây dựng cầu qua kênh xáng đầu kênh Thầy Chín, xã Thạnh Tân: UBND xã Thạnh Tân đã phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng khảo sát thực trạng, thống nhất như sau: Theo kiến nghị của cử tri ấp A2, đề nghị xây dựng cầu kênh xáng nối liền Quốc lộ 61B, để thực hiện được cần phải có nguồn kinh phí khá lớn, thủ tục xin đầu nối với Quốc lộ cũng khó khăn. Mặt khác, hiện nay đã xây dựng cây cầu kết nối trên tuyến đường huyện liên xã Lâm Tân-Thạnh Tân-Vĩnh Thành, giải quyết khó khăn trong giao thông đi lại của người dân. UBND xã xác định hiện nay không cần thiết phải xây dựng cây cầu qua kênh xáng theo kiến nghị của cử tri, đồng thời UBND xã sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền, giải thích để cử tri thông hiểu.

- Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ từ ấp 20 - ấp 23 - cầu miếu ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Thành: Hiện nay tuyến lộ này đã được khảo sát, thiết kế và phê duyệt báo cáo KTKT, sẽ khởi công xây dựng vào năm 2023.

- Xây dựng mới cầu treo ấp Thạnh Điền, Thị trấn Phú Lộc: hiện nay, UBND thị trấn Phú Lộc đã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Trị khảo sát, lập thiết kế và đã được phê duyệt danh mục đầu tư năm 2023.

- Sửa chữa tuyến lộ đal ấp Bào lớn và ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc: Hiện nay tuyến lộ này chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND thị trấn Phú Lộc cần xác định rõ mức độ cần thiết của công trình này để có kế hoạch đề nghị UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025.

1.3. Nông nghiệp- phát triển Nông thôn:

- Kết quả việc hướng dẫn, hỗ trợ và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của

các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã Thuận Túc: Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp cùng UBND xã tổ chức rà soát đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác, củng cố kiện toàn lại 6 tổ hợp tác và giải thể 13 tổ hợp tác hoạt động không hiệu quả. Đối với 2 HTX ấp Trung Bình và Tân Định, đã tổ chức Đại hội xã viên nhiệm kỳ 2022-2027. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn vướng mắc trong việc đăng ký mã số thuế của hợp tác xã. Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện cần phối hợp với địa phương đề ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn giúp cho hợp tác xã đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Về việc kiến nghị điều chỉnh vị trí xây dựng 2 đầu trạm bơm tại Hợp tác xã ấp Tân Định, xã Thuận Túc: UBND xã xác nhận cửa cống trạm bơm hiện tại đã được mở rộng 3,5m phương tiện như ghe, xuồng và xà lan ra vào đảm bảo phục vụ cho sản xuất của cánh đồng Hợp tác xã. UBND xã sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền giải thích để bà con đồng tình thống nhất.

- Kết quả việc giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản của nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Lợi và xã Thạnh Tân: Trong 2 năm 2021-2022, Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đã phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 2 cuộc hội nghị liên kết sản xuất giúp cho các doanh nghiệp và nông dân liên kết tiêu thụ sản phẩm, đến nay đã có trên 40% sản lượng lúa tại địa bàn 2 xã được ký kết tiêu thụ với các doanh nghiệp. còn lại trên 50% sản lượng lúa bà con nông dân tự bán cho thương lái. Trong thời gian tới, Phòng NN-PTNT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tăng cường xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm của Nông dân, giải quyết đầu ra cho nông sản.

- Tình hình khắc phục khó khăn trong tổ chức hoạt động của 2 trạm bơm ấp 17 và ấp 23, xã Vĩnh Thành. Trạm bơm ấp 17 đã khắc phục xong đưa vào sử dụng. Còn trạm bơm ấp 23 do công suất nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu bơm tưới, Phòng nông nghiệp đã đề xuất UBND huyện đầu tư một cống hở khẩu độ 3,5m nhằm thu hẹp diện tích phục vụ chuẩn bị đưa vào vận hành.

- Việc khắc phục các cửa cống tại 2 trạm bơm ấp Bào Cát, thị trấn Hưng Lợi: Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đã khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chuẩn bị đầu tư 2 cống hở tại khu vực này, sẽ thi công trong năm 2023.

- Kiến nghị nạo vét tuyến kênh từ cầu Thanh niên đến ấp Mây Dốc, xã Thạnh Trị: Phòng NN-PTNT đã khảo sát lập Báo cáo KT-KT trình UBND huyện phê duyệt đầu tư vào năm 2023.

1.4. Bưu điện:

Kết quả giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đến dịch vụ chuyển phát căn cước công dân đến người dân trên địa bàn các xã, thị trấn: Qua kiến nghị của cử tri 3 xã Châu Hưng, Thuận Túc, Lâm Tân, ngành Bưu điện đã tiến hành rà soát, đối chiếu với công an 3 xã, kết quả: có tổng số 433 trường hợp do công an xã phát hộ, đã tiến hành thực hiện hoàn trả cước phí đã thu cho người dân được 355 trường hợp, số còn lại 78 trường hợp không liên hệ được với người dân, Bưu điện huyện tiếp tục liên hệ để thực hiện hoàn trả trong thời gian tới. Thường trực HĐND huyện đề nghị ngành Bưu điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cấp phát thẻ căn cước công dân đến tận nhà

cho người dân (đối với những trường hợp người dân sử dụng dịch vụ chuyển phát qua bưu điện), không để xảy ra những thiếu sót như vừa qua.

1.5. Tài nguyên-Môi trường:

- Về xử lý tình trạng lầy đất mặt ruộng khu vực ấp Trà Do, xã Lâm Kiết: qua kiến nghị của cử tri, Phòng Tài nguyên-Môi trường đã phối hợp cùng tổ công tác và các ngành liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với trường hợp khai thác đất trồng lúa đắp nền nhà, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng mức phạt 20 triệu đồng vào tháng 5/2022, đã thi hành xong quyết định.

- Việc khắc phục tình trạng quá tải tại bãi rác xã Tuân Tức: qua kiến nghị của cử tri, Phòng Tài nguyên-Môi trường đã phối hợp cùng UBND xã Tuân tức khảo sát thực tế và xác định bãi rác tập trung của xã đã quá tải, tuy nhiên việc nâng cấp mở rộng bãi rác cần nguồn kinh phí khá lớn, nên trước mắt UBND huyện đã bổ sung có mục tiêu cho UBND xã từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2022 để xã thực hiện di dời rác thải, khắc phục ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường xem xét hỗ trợ kinh phí để mở rộng bãi rác trong thời gian tới.

- Sửa chữa hệ thống công thoát nước trên tuyến lộ 937B kết nối tuyến công ấp Giồng Chùa, Thị trấn Hưng Lợi: Qua kiến nghị của cử tri, Phòng Tài nguyên-Môi trường đã khảo sát và khắc phục hoàn thành, đảm bảo thoát nước khu vực này theo yêu cầu của cử tri.

III. Những hạn chế trong thực hiện các kiến nghị của cử tri.

Mặc dù UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có sự tập trung và quyết tâm cao trong thực hiện các kiến nghị của cử tri, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến kiến nghị cần phải có lộ trình thực hiện nhưng chưa được các ngành xác định rõ lộ trình. Một số cơ quan đơn vị chưa thật sự quan tâm nhiều đến việc thực hiện những ý kiến trả lời cử tri tại các kỳ họp, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện (nhất là việc phối hợp nhận và chuyển phát căn cước công dân qua hệ thống Bưu điện, gây phiền hà cho người dân). UBND một vài địa phương còn thiếu quan tâm, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

IV. Kiến nghị:

1. Trong thời gian tới, UBND huyện quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã, xác định rõ lộ trình cụ thể để thực hiện những kiến nghị còn chưa được thực hiện như:

+ Sửa chữa, nâng cấp tuyến lộ giao thông Từ Chùa Tuân Tức đến Trường học ấp Trung thống xã Tuân Tức,

+ Tranh thủ nguồn kinh phí để mở rộng bãi rác tập trung xã Tuân Tức đảm bảo sức chứa rác thải tập trung trên địa bàn xã trong thời gian tới.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn nhằm củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hợp tác

và Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động liên kết trong tiêu thụ nông sản hàng hoá, giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

- Chỉ đạo ngành Công an tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình cấp phát căn cước công dân đến người dân, không để tồn đọng tại cơ quan Công an xã, đặc biệt là tồn đọng tại BND ấp.

- Chỉ đạo, nhắc nhở UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giải thích đến người dân trên địa bàn về những kiến nghị đã được giải quyết gián tiếp thông qua việc xây dựng các công trình dự án phục vụ nhu cầu bức xúc của người dân, giúp cho người dân thông hiểu và không tiếp tục kiến nghị.

- Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đúng quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị cấp huyện cần tăng cường công tác tham mưu, chủ động giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các kiến nghị của cử tri có liên quan.

3. UBND các xã, thị trấn chủ động giải quyết dứt điểm những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị cấp huyện trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc địa phương mình quản lý. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn, chung tay xây dựng nông thôn mới, không chỉ trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp (thứ 3, thứ 5) Hội đồng nhân dân huyện năm 2021-2022” của Thường trực Hội đồng nhân dân Thạnh Trị./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị chịu sự giám sát;
- Lưu: VT, VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Nhung